
"บุญรักษ์" หนักใจเขตพื้นที่ขาดนิติกร
นำเสนอเมื่อ : 9 เม.ย. 2562

เลขาธิการกพฐ. รับ หนักใจเขตพื้นที่ขาดนิติกร เร่งเคลียร์ ก.ค.ศ.จัดสรรกรอบอัตรากำลังใหม่

วันนี้ (9 เม.ย.) ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
เปิดเผยถึงกรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
ขาดเจ้าหน้าที่นิติกรส่งผลให้การติดตามสอบสวนคดีต่างๆไม่คืบหน้าและล่าช้า ว่า
เรื่องนี้ตนรับทราบปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดี และกำลังจัดกรอบอัตรากำลังให้ลงตัวอยู่
ซึ่งขณะนี้งานนิติกรได้ถูกยกให้เป็นกลุ่มงานนิติการแล้วหลังจากหน่วยงานนี้เป็นเพียงหน่วยงานเล็กๆอยู่ในเขตพื้นที่
เท่านั้น แต่แม้เราจะยกให้เป็นกลุ่มงานก็ยังเป็นปัญหาอยู่
เพราะคนที่เข้ามาทำงานด้านนี้ส่วนใหญ่เมื่อตั้งหลักได้ก็จะเปลี่ยนอาชีพไปสอบเป็นอัยการ ผู้พิพากษา
ซึ่งคนเก่งๆจะไปอยู่ในตำแหน่งที่มีค่าตอบแทนที่สูงกว่ามาอยู่กับเรา
ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำลังแก้ไขปัญหานี้อยู่
โดยอาจหามาตรการสร้างแรงจูงใจให้มากขึ้น

“ขณะนี้เรากำลังพยายามเคลียร์กับคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
เรื่องการจัดสรรกรอบอัตรากำลังในเขตพื้นใหม่อยู่ แต่
ก.ค.ศ.ก็ชี้แจงว่าให้เราทำกรอบอัตรากำลังเดิมให้เสร็จสมบูรณ์ก่อน
ซึ่งก็คือตอนแยกภาระงานของเขตพื้นที่ออกไปอยู่กับศึกษาธิการภาค (ศธภ.) เพราะทำให้อัตรากำลังของเราลดลง
แต่เรายืนยันว่าแม้อัตราลดลงแต่ภาระงานของเขตพื้นที่ไม่ได้ลดลงแต่กลับเพิ่มมากขึ้น
เพราะนโยบายของส่วนกลางมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ดังนั้นเราจำเป็นจะต้องเร่งเคลียร์กรอบอัตรากำลังใหม่จาก ก.ค.ศ.ให้ได้” เลขาธิการ กพฐ.กล่าว
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